

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc Sở Giáo Dục

Kính Gởi Quý Phụ Huynh Và Gia Đình Của Sở Giáo Dục Philadelphia,

Trong vài tháng qua, nhiều cá nhân trên toàn thành phố đã bận rộn đóng góp vào việc phát triển Kế Hoạch Chiến Lược 5 năm. Mặc dù vẫn còn lại một số giai đoạn nhưng tôi muốn ăn mừng việc hoàn thành 2 cột mốc quan trọng là: sửa đổi sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Sở Giáo Dục và tạo ra một lý thuyết hành động trên toàn Sở Giáo Dục.

Hội Đồng Giáo Dục đã sửa đổi sứ mệnh, tầm nhìn và những giá trị cốt lõi bằng cách sử dụng ý kiến phản hồi từ tất cả các nhóm Kế Hoạch Chiến Lược và kết quả từ cuộc khảo sát công chúng. Tôi cảm ơn những bạn đã dành thời gian để trả lời cuộc khảo sát và chia sẻ những hiểu biết của bạn. Các bạn có thể xem các phiên bản cập nhật tại [Trang Web Kế Hoạch Chiến Lược Của Sở Giáo Dục](#).

Để giải quyết nhu cầu cho một lý thuyết hành động rõ ràng, được truyền đạt tốt như đã nêu trong [Báo Cáo Của Nhóm Chuyên Tiếp](#), chúng tôi đã hợp tác làm việc với Ban Chỉ Đạo, Nhóm Lãnh Đạo và Nhóm Tư Vấn để phát triển lý thuyết hành động này. Đó là một tuyên bố cấp cao về cách thức chúng tôi lập kế hoạch cải thiện, đẩy nhanh tiến độ hướng tới các mục tiêu của mình và giúp học sinh chuẩn bị cho bất kỳ tương lai nào mà các em tưởng tượng:

Lý Thuyết Hành Động

Khi chúng tôi tập trung vào...

- Tham gia cùng với các gia đình và các thành viên cộng đồng trong việc giáo dục tất cả học sinh;
- Ưu tiên cho sức khỏe xã hội-tình cảm, sức khỏe tinh thần và sự an toàn về thể chất và trí tuệ của tất cả học sinh và nhân viên;
- Lấy trường học và đội ngũ lãnh đạo trường học làm trung tâm như những đơn vị thay đổi;
- Thúc đẩy sự bình đẳng thông qua mọi việc chúng tôi làm và mọi quyết định chúng tôi đưa ra; Và
- Sắp xếp các cơ cấu nguồn lực, đào tạo và trách nhiệm của chúng tôi cho phù hợp với một số ưu tiên dựa trên nghiên cứu và đổi mới có giới hạn.

Thì chúng ta sẽ đạt được các Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ cũng như thay đổi kết quả học tập và cuộc sống cho tất cả học sinh.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc công bố Kế Hoạch Chiến Lược vào ngày 25 tháng 5 năm 2023 sẽ là một cột mốc quan trọng đối với Sở Giáo Dục. Nó sẽ là đỉnh điểm của nhiều tháng hợp tác. Cảm ơn bạn đã tham gia những chuyên tham quan lắng nghe và học hỏi, Nhóm Chuyên Tiếp và Nhóm Tư Vấn Kế Hoạch Chiến Lược – ý kiến đóng góp của bạn sẽ trực tiếp hướng dẫn cho hướng đi của Sở Giáo Dục trong 5 năm tới. Vui lòng tiếp tục truy cập [trang web lập kế hoạch chiến lược của Sở Giáo Dục](#) để biết thông tin cập nhật khi chúng tôi tiếp tục quá trình này.

Trân trọng,

Tiến Sĩ Tony B. Watlington Sr.
Tổng Giám Đốc
The School District of Philadelphia